

ที่ ซีไอเอ็มบีไทย. ลบบ. 074/2567

วันที่ 17 มิถุนายน 2567

เรื่อง รายงานข้อมูลและความคืบหน้ากรณีหลักทรัพย์ของธนาคารถูกขึ้นเครื่องหมาย CF ผ่าน Public Presentation ครั้งที่ 1

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้จัด Public Presentation เกี่ยวกับการกระจายการถือหุ้นของของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีได้เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Non-Strategic Shareholders) (“Free Float”) ของธนาคารแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 (“Public Presentation ครั้งที่ 1”) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 จากกรณีที่หลักทรัพย์ของธนาคารถูกขึ้นเครื่องหมาย CF (Caution - Free Float) เนื่องจากตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของธนาคาร เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ธนาคารมี Free Float อยู่ที่ร้อยละ 5.17 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ถือหุ้นดังกล่าวถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วนั้น ธนาคารขอสรุปข้อมูล Public Presentation ครั้งที่ 1 ดังนี้

แนวทางการแก้ไขต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา

ปัจจุบัน ธนาคารอยู่ระหว่างประเมินแนวทางการดำเนินการอย่างรอบด้าน เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ Free Float ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้โดยสอดคล้องตามกฎหมายและได้รับการยอมรับในเชิงธุรกิจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งธนาคารยังได้คำนึงถึงผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย โดยในกระบวนการประเมินจะครอบคลุมปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างรอบคอบระมัดระวัง ข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย การหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งการพิจารณาอย่างรัดกุมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และปัจจัยอื่น ๆ

กรอบระยะเวลาในการดำเนินการ

ธนาคารมีระยะเวลาดำเนินการแก้ไขภายใต้กรอบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด นับจากวันที่ธนาคารถูกขึ้นเครื่องหมาย CF ทั้งนี้ ธนาคารได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และจะรายงานความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

การขึ้นเครื่องหมาย CF ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน หรือ เงินกองทุนของธนาคารแต่อย่างใด และธนาคารยังคงมุ่งมั่นที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของธนาคาร และการขับเคลื่อน ผลการดำเนินงานด้านการเงิน รวมทั้งยึดมั่นในวิสัยทัศน์ในการเป็นธนาคารชั้นนำของอาเซียนที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital-led bank with ASEAN Reach) อย่างแน่วแน่ ซึ่งธนาคารพร้อมทุ่มเทและมีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและ ภูมิทัศน์ทางการเงินของไทยอย่างต่อเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางปฎิมา จำปาสุด)

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทและงานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 02-638-8287, 02-638-8289